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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

โครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจาก สธ.ฯ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เนช่ันออนไลน์, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, 
thailandplus, theagendathai, hfocus, linetoday, thecoverage ) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดโครงการบริการทุกช่วงวัย ด้วยความห่วงใย
จากกระทรวงสาธารณสุข "อสม. มั่นคง สาธารณสุขเข้มแข็ง เพื่อคนไทยห่างไกล NCDs" เขตสุขภาพที่ 2 ที่โรงพยาบาลพิชัย จ.
อุตรดิตถ์ และ มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ยกคลินิกให้บริการสาธารณสุข ชาว “อุตรดิตถ์-พิษณุโลก” วางแผนแก้ปัญหา
สาธารณสุข 3 ระยะ ผลักดันเทเลเมดิซีน-ป้องกันโรค NCDs- เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์  โดยเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะช่วย
ยกระดับเข้าถึงบริการสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ของพี่น้องประชาชนได้ 

- 

กม.กัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)   เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, hfocus, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday ) 
     - เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายไดเ้ปิดระบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่องสมุนไพร
ควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ... โดย สธ. ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2568 ระบุ ผู้ได้รับผลกระทบ เป็นผู้ประกอบการ
กัญชา, ผู้ประกอบวิชาชีพ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  ทั้งนี้ ความเป็นมาของร่างประกาศดังกล่าว คือตามที่ได้ประกาศ
ให้ให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมท่ีมีค่าต่อการศึกษา หรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน และได้ปรับเปลี่ยนระบบการกำกับดูแลกัญชาจากยาเสพติดให้โทษในประเภทที่เป็นสมุนไพรควบคุม ซึ่งในช่วงที่มีการ
เปลี่ยนผ่านดังกล่าว ควรมีการควบคุมไม่ให้นำกัญชาเฉพาะส่วนท่ีเป็นช่อดอกไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร แต่ปัจจุบันพบการลักลอบขนส่งกัญชาไปต่างประเทศ ผ่านช่องทางสนามบิ นทั้งดอนเมือง
และสุวรรณภูมิ ตลอดทั้งฝ่าฝืนเงื่อนไขในการอนุญาตตามประกาศดังกล่าว จากเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุม
การใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยกำกับให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์เท่าน้ัน  ซึ่งมีการเปรียบเทียบระหว่าง
ประกาศ สธ.เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 และร่างประกาศฉบับใหม่ มีสาระสำคัญ คือการควบคุมช่อดอกกัญชา เพื่อ
ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น ผู้ที่จำหน่ายช่อดอกกัญชาต้องมีใบสั่งจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสั่งจ่ายในปริมาณที่ใช้
เพื่อรักษาตัวที่ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ แบบสอบถามมีทั้งหมด 11 ข้อ และมีผู้แสดงความคิดเห็นแล้ว 70 คน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์ , hfocus, linetoday, thaiger) 
     -นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ย้ำว่า คนท่ีจะซื้อตามร้านต้องมีใบสั่งแพทย์ และ
ร้านขายต้องเก็บใบสั่งแพทย์เป็นหลักฐาน เพราะกรมฯ จะมีการตรวจสอบตลอด  กรมฯ กำลังเตรียมออกแบบรายละเอียดของ
ใบสั่งแพทย์ โดยให้สั่งจ่ายได้ไม่เกิน 30 วัน หรือประมาณ 1 เดือน ของแต่ละอาการกลุ่มโรค โดยจะระบุว่าในแต่ละวันให้ใช้ได้
เท่าไหร่จนครบ 1 เดือน ซึ่ง 30 วันก็ประมาณ 30 กรัม โดยกลุ่มโรคที่ใช้จะเป็นโรคเดิมที่เคยมีข้อมูล รวมถึงอาการเบื่ออาหาร 
นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ แต่กรมฯกำลังจะรวบรวมข้อมูลการใช้กับกลุ่มโรคอะไรบ้าง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, ข่าวสด ) 

 

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2568 
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     -  เพจดังแฉวัดดังแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบกัญชาแห้งบรรจุถุงกว่า 300 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในอาคารวัด พื้นท่ี 
อ.สองพี่น้อง โดยข้อมูลจากคนในชุมชนระบุว่าเป็น “คลังวัตถุมงคล” กลายเป็นคลังเก็บกัญชา ทั้ง ๆ ที่มีการแจ้งหน่วยงานหลาย
ครั้ง แต่ไม่มีการตรวจสอบหรือดำเนินคดีใด  
      นายรัชกฤช พยัคฆ์ นายอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นำกำลังฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ไป
ตรวจสอบที่วัดไผ่โรงวัว โดยมีเจ้าอาวาสวัด และไวยาวัจกร ชี้แจงข้อเท็จเท็จจริง ยืนยันว่าวัดไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องใด ๆ กับ
กัญชาท่ีพบจำนวน 20 กิโลกรัม ไม่ใช่ 300 กิโลกรัม ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็คือ เจ้าหน้าท่ีคลังวัตถุมงคล เป็นผู้ครอบครอง 
และนำกัญชามาไว้ท่ีหน้าคลัง อ้างว่า นำมาจาก "มูลนิธิฯ แห่งหนึ่ง" ในจังหวัดสุพรรณบุรี นำมาแพ็คเพื่อจะนำไปแจก ให้กับคนไข้ 
ให้ชาวบ้าน ได้นำไปใช้รักษาโรค ทางวัดได้สั่งปลดเจ้าหน้าท่ีคนดังกล่าว และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย 
    ด้าน ฝ่ายปกครอง อำเภอสองพี่น้อง เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ได้ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพระสงฆ์ทั้งวัด แต่ไม่พบสาร
เสพติด ทั้ง 35 รูป   ล่าสุด กรรมการและเลขานุการมูลนิธิข้าวขวัญ เผยมูลนิธิฯ ไม่เคยเอากัญชาไปฝากไว้ที่ไหน เพราะตำรับ
กัญชา อาจารย์เดชา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการผลิต ทำสถานที่ควบคุมและขึ้น
ทะเบียนไว้ ไม่เคยนำออกไปทำข้างนอก 
แก้ปัญหายาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ไอเอ็นเอ็น) 
     - นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีกำหนดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ มุมมองและความ
ท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” ที่ ป.ป.ส. ดินแดง ในช่วงบ่ายของวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ เนื่องจากนายทักษิณเป็นผู้มี
ประสบการณ์ มีความรู้ ในการกำหนดนโยบายด้านปราบปรามยาเสพติด จนบรรลุผล โดยในวันดังกล่าวจะมีการประชุม
คณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย ซึ่งแต่งตั้งโดย น.ส.แพทองธาร 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจร โดยมุ่งตัดต้นตอการผลิตและจำหน่าย สกัดกั้นการ
ลักลอบนำเข้า ค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ.ทวี เป็นประธานคณะกรรมการ มี
เลขาธิการนายกฯและเลขาธิการป.ป.ส.เป็นรองประธาน กรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มหาดไทย ยุติธรรม 
แรงงาน ศึกษาธิการ สาธารณสุข กทม. ผบ.ทบ. ผบ.ตร. อธิบดีกรมการปกครอง กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต นายกสมาคม 
อบจ. สมาคมสันนิบาตเทศบาล สมาคม อบต. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์) 
     -นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผวจ.สกลนคร จัดกิจกรรมบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มินิธัญญารักษ์ "บ้านรวมใจภักดิ์" รุ่นที่ 2 โดยผู้เข้ารับ
การบำบัดทุกคนจะได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งด้านจิตใจ อยู่ในระเบียบวินัย เพื่อให้พร้อม
กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพร่วมกับครอบครัวต่อไป  ทั้งนี้ โครงการ บูรณาการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามผู้ติดยา
เสพติด จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2568 กิจกรรมบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มินิธัญญารักษ์ "บ้านรวมใจภักดิ์" เป็นส่วนหนึ่งของ
การดำเนินการตามที่จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย 1 ใน 12 จังหวัด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตามแนวทาง ธวัชบุรีโมเดล และท่าวังผาโมเดล เพื่อให้ประชาชนมีความสุข เกิดการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงและเป็นระบบ  

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

โรคโควิด19 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, อินโฟเควสท์,  ) 
     -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ยอมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปีนี้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหลายเท่าตัว แต่ความรุนแรงของโรคลดลง โดยปีนี้มีอัตราการเสียชีวิตน้อยที่สุดคือ 27 ราย แม้จะมีผู้ติดเชื้อเท่ากับเมื ่อปี 
2564 ส่วนในปี 67 มีผู้เสียชีวิต 121 คน และในปี 2564 มีผู้เสียชีวิต 675 คน แสดงให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของโควดิเหมือนปี 
2564 แต่อัตราการเสียชีวิตแตกต่างกันมาก เพราะเช้ือไม่ได้รุนแรงเกินความสามารถแพทย์ท่ีดูแลได้ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์, hfocus) 
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     -นพ. ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยถึงการเฝ้าระวังสายพันธ์ุโควิด-19 ว่า สถานการณ์สายพันธ์ุโอ
มิครอนในประเทศไทยตั้งแต่เดือน ม.ค67- 6 พ.ค. 68 พบ JN.1 ยังเป็นสายพันธุ์หลัก คิดเป็นสัดส่วนสะสม 63.92% ของสายพันธ์ุ
ทั้งหมดที่พบในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ภาพรวมทั่วโลกที่ยังคงมี JN.1เป็นสายพันธุ์หลัก  สำหรับสายพันธุ์ XEC 
พบแนวโน้มลดลง คิดเป็นสัดส่วนสะสม 3.07% ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลก ส่วน LP.8.1(สายพันธ์ุย่อย KP.1.1.3) เริ่มพบ
ในประเทศไทยช่วงเดือนม.ค.68 ขณะนี้มีอัตราลดลงเช่นกัน โดยสัดส่วนสะสมที่พบยังน้อยกว่า 10% ทั้งนี้วัคซีนโควิด-19 ยังมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันความรุนแรงจากสายพันธุ์นี้  ดังนั้นการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เช่น 
การสวมหน้ากากอนามัยการปิดปาก ปิดจมูกเมื่อไอหรือจาม การล้างมือเป็นประจำ สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อินโฟเควสท)์ 
     -อินโดนีเซียพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับมาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
ซ้ำในประเทศ หลังไทย สิงคโปร์ และฮ่องกง มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่ง
สร้างความหวั่นวิตกว่าการแพร่ระบาดอาจกระจายไปในหลายพื้นท่ีทั่วภูมิภาค 
แนวทาง "การเกษียณอายุของขรก.ปี 68 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( hfocus ) 
     -นายวีรวุฒิ อิ่มสําราญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นักบริหาร) รก.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือถึง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด เรื ่อง "ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากราชการเพราะครบ
เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568" เพื่อแจ้งให้ข้าราชการผู้ครบเกษียณอายุทราบ และดำเนินการขอรับบําเหน็จ
บํานาญตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมอบหมายงานให้ผู้ที่หน่วยงานเห็นสมควรให้ปฏิบัติงานแทน 

 

วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2568 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (hfocus  ) 
     -ที่กรม สบส. นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เป็นประธานเปิดงานวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 
2568 "อาสาสร้างสุขภาพ (Gen-H) รณรงค์เยาวชนไทยใช้สุขบัญญัติสกัด NCDS" มีผู้บริหาร สธ.สสส. เลขาธิการสถาบันยุวทศัน์
แห่งประเทศไทย และเครือข่ายแกนนำอาสาสร้างสุขภาพ เข้าร่วม  โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. มอบหมายให้ สบส.เชิญ
ชวนเยาวชนร่วมเป็นจิตอาสาด้านการสาธารณสุข เป็นสะพานเช่ือมข้อมูลของ สธ.ในการดูแลสุขภาพพ่ีน้องประชาชนร่วมรณรงค์
ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เป็นนโยบายดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมเป็น "อาสาสร้างสุขภาพ" ผนึกกำลังกับ อสม. ร่วม
สื่อสารรณรงค์สร้างความรู้ในการ "นับคาร์บ" และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ เพื่อลดเสี่ยงลด
ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ัวไทย ซึ่งเยาวชนอาสาสร้างสุขภาพ ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 2 หมื่นคนทั่วประเทศ ก็จะส่งผ่านข้อมูลความรู้
ไปถึงประชาชนทั้งในครอบครัวและชุมชน  ตนได้เสนอแนวคิดต่อ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รอง อธิบดี สบส. ในการนำแต้ม
จากการทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นตัวเสริม ประกอบการศึกษาต่อสำหรับเยาวชนที่สนใจวิชาชีพด้านการแพทย์ การสาธารณสุข เพื่อ
เป็นแรงจูงใจท่ีดี เพราะนอกจากประโยชน์ทางจิตใจที่ได้รับจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว ยังได้ประโยชน์กับการศึกษาด้วย 

 

วันงดสูบบุหร่ีโลก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( สยามรัฐ, hfocus) 
     -นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย Mr. Mark Landry รักษาการ
ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่ และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมแถลงข่าวรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 
2568  โดยองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 2568 ประเทศไทยได้
กำหนดประเด็นรณรงค์ คือ "กระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า : นิโคติ นเสพติด จน ตาย" เพื่อย้ำเตือนให้เยาวชน และ
ประชาชน รู้เท่าทันอันตรายจากการสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่ไฟฟ้า   สธ.ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาสังคม ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้า :ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายให้หมดไป ทั้งนี้ 
เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดนักสูบหน้าใหม่ที่หากลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจเสพติดและก่อให้เกิดโรคอันตรายถึงชีวิตได้ 
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      สำหรับกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบหุรี่โลก ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร ์งามวงศ์วาน โดย
ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้พลเอก ศิวะ ภระมร
ทัต กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังศุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2568 และมอบ
รางวัลWorld No Tobacco Day Award 2025 และโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล รวมถึงหน่วยงานท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและ
ให้การสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบด้วยดีตลอดมา และในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข จัดการแข่งขันการประกวดวงดนตรี 
World No Tobacco Day Music Awards 2025 รอบชิงชนะเลิศ 
M-MEX 2025 ซ้อม (แผน) รับมือภาวะฉุกเฉินทุกภัย 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) 
     - สธ.ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จัดโครงการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ประจำปี 2568 (Medical Emergency Management Exercise 2025: M-MEX 2025) ภายใต้การฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2568 (C-MEX 2025) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ มี
ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สสจ. เชียงราย , สสจ.เชียงใหม่, สสจ.ตาก, สสจ.นครสวรรค์ และ สสจ.พิษณุโลก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3 กรม
และกองในสังกัด สธ., สมช. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวม 74 หน่วยงาน จำนวน 160 คน  เพื่อทดสอบระบบบริหารจัดการ การยกระดับการบริหารสถานการณ์ ตั้งแต่ภาวะปกติจนถึง
ภาวะวิกฤต และการเช่ือมโยงระหว่างระบบบัญชาการเหตุการณ์และกลไกการบริหารสถานการณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถรับมือกับภัยและภาวะฉุกเฉินทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
สาธารณสุข ประเด็น "ทุกคนปลอดภัย" และยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยให้มีการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ทั้งระดับชาติ 
ระดับหน่วยงาน และระดับท้องถิ่น เป็นประจำและต่อเนื่องตาม "แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทาง
การแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2566-2570"  

 

กรมวิทย์ เตือนอันตรายจากเห็ดพิษ 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (thaiPBS, linetoday ) 
     -นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนอันตรายจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝน พบผู้ป่วยกินเห็ดพิษแล้วเข้า
โรงพยาบาล ล่าสุดรับตัวอย่างแล้ว 6 ชนิด  แนะวิธีสังเกตเห็ดพิษและป้องกัน พร้อมวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่ง
โรงพยาบาล หากมีอาการควรรีบพบแพทย์ทันที 

 

เปิดเว็บไซต์สุขภาพจิต 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 
     - ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การดูแลสุขภาพจิต ทุกคนสามารถสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตตัวเองเบื้องต้น ผ่านทางเว็บไซต์สุขภาพจิต.com ซึ่งเป็นช่องทางเปิดใหม่ของกรมสุขภาพจิต ที่รวบรวม
ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการหาช่องทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต  ในเว็บไซต์ยังมีข้อมูลให้บุคคลทั่วไปสามารถประเมิน
ตัวเองเบื้องต้น ได้ด้วย หรืออยากคุยกับใครสักคน แต่ไม่อยากไปโรงพยาบาลก็สามารถ ใช้สายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323 โทร.ได้
ฟรี 24 ช่ัวโมง  แต่หากรู้สึกว่าตัวเองอาการหนัก อยากปรึกษาใครสักคนก็สามารถเดินเข้าไปโรงพยาบาลจิตเวชได้เช่นกัน โดยมีอยู่ 
20 แห่งทั่วประเทศ หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลประจำจังหวัด แล้วทำนัดเพื่อเข้าพูดคุยกับจิตแพทย์ หรือปรึกษา
นักจิตวิทยาได้ สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการ เสพข่าว หรือการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ หากเราได้รู้ เท่าทันอารมณ์ตัวเอง มี
ความรู้ และความเข้าใจอย่างแท้จริง ก็จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ 

 

รถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ 
     สื ่อที ่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ ( ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, hfocus. Linetoday, thereporter, thecoverage, 
thailandplus) 
     - ที่อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ นพ.ศักดา อัล
ภาชน์ รองปลัด สธ.กล่าวเปิดงาน Kick-Off เปิดตัวรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ ว่า ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 

- 
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มากกว่า 14.37 ล้านคน โรคที่พบมากที่สุดคือความดันโลหิตสูง เบาหวานและโรคหัวใจ โดยผู้สูงอายุมากกว่า 38% มีโรค
ประจำตัวมากกว่า 2 โรค และการพลัดตกหกล้ม สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุจึงได้พัฒนา "รถ
ตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่" ให้บริการถึงชุมชน 
   ด้าน นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่มี 6 บริการหลักได้แก่ 1.การ
ตรวจรักษาโรค NCDs ภาวะสมองเสื่อม และภาวะหกล้ม 2.ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 3.ให้คำปรึกษาทางไกล 4.ตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น 5.ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ 6.ฉีดวัคซีนและเวชภัณฑ์เบื้องต้น. 
สธ. เผย ปี 68 คาดไทยติดเชื้อ HIV รายใหม่เกือบ 9 พันราย 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( bugaboo ) 
   - สธ. ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ในประเทศไทย ประจำปี 2568 
โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู ้ติดเชื ้อรายใหม่ จำนวน 8,862 คน ผู้ติดเชื้อHIVใหม่เพิ ่มขึ ้น นอกจากนี้ สธ. ยังระบุถึงจำนวน
ผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ (AIDS) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อ HIV โดยคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมี
ผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์สูงถึง 10,217 คน   สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV สะสมที่ยังมีชีวิตอยู่ในประเทศไทย ณ ปี 2568 คาดการณ์
ว่ามีจำนวน 568,565 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงภาระทางสาธารณสุขที่ยังคงมีอยู ่ และความจำเป็นในการดำเนิน
มาตรการป้องกันและรักษาอย่างต่อเนื่องข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้ประเทศไทยจะมีความพยายามในการควบคุมและ
ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ HIV มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นในจำนวนที่น่าเป็นห่วง รวมถึงจำนวน
ผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง 

 

กรมแพทย์แผนไทยฯแนะสังฆทาน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)  
     -นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำให้เลือกจัดชุดสังฆทานยาสมุนไพรที่
เหมาะสมกับอาการที่พบบ่อย ได้แก่ กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ กลุ่มอาการไข้หวัด กลุ่มอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ กลุ่ม
อาการท้องเสีย (ไม่ติดเช้ือ) และกลุ่มอาการทางผิวหนังและแผล 
      น.ส.รัชนี จันทร์เกษ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า สำหรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาใน 5 กลุ่มอาการที่พบบ่อย ได้แก่ 
1.กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ ได้แก่ ครีมไพล สรรพคุณ บรรเทาอาการบวม ฟกช้ำ เคล็ดยอก ยาเถาวัลย์เปรียง 
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ 2.กลุ่มอาการไข้หวัด ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร สรรพคุณ 
บรรเทาอาการหวัด เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ยาเขียวหอม สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ 3.กลุ่มอาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ ได้แก่ ยาขมิ้นชัน สรรพคุณ บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุอบเชย สรรพคุณ บรรเทาอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม 4.กลุ่มอาการท้องเสีย (ไม่ติดเชื้อ) ได้แก่ ยากล้วย ยาเหลืองปิดสมุทร สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องเสีย
ชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน และ 5.กลุ่มอาการทางผิวหนังและแผล ได้แก่ ยาโลชั่นพญา
ยอ บรรเทาอาการผดผื่นคัน ลมพิษ ตุ่มคัน เป็นต้น ยาว่านหางจระเข้ สรรพคุณ รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก       

 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยบันได 10 ขั้น 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, thailandplus ) 
     -นพ.ปกรณ์ ตุงคเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลที่ส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยบันได 10 ขั้น สู่ความสำเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามแนวทาง BFHI 2018 ของ
องค์การอนามัยโลก  โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย โดยตั้งเป้าให้ทารก
อย่างน้อยร้อยละ 50 ได้กินนมแม่อย่างเดียวจนถึง 6 เดือน ภายในปี 2568  ซึ่งได้ร่วมกับโรงพยาบาล 10 แห่งที่มีระบบบริการ
ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้มารดามีความรอบรู้  ทักษะและเจตคติที่ดี รวมถึงมีความมั่นใจในการ
ให้นมบุตรและการให้อาหารตามวัยร่วมกับนมแม่ ตลอดจนการสร้างกระบวนการความรอบรู้ด้านสขุภาพในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เตรียมลงพื้นที่เยี ่ยมในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2568 ณ โรงพยาบาลต้นแบบทั้ง 10 แห่ง 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาล
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
ปทุมธานี โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
มติแพทยสภาลงโทษ 3 หมอ 
    สื่อที่นำเสนอ :นสพ.(แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด,)  เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, hfocus, 
linetofday, thebangkokinsight,   ) 
     -ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทยสภา ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีสภานายกพิเศษสามารถเรียกเอกสารเพิ่มได้ แต่ทางแพทย
สภาไม่ได้ส่งเอกสารอะไรไปให้เพิ่มเติม เพราะตั้งแต่วันที่ไปยื่นมติแพทยสภาให้สภานายกพิเศษ ก็ได้ยื่นเอกสารประกอบไป
หมดแล้วตามที่ควรจะได้ ในส่วนท่ีสามารถให้ได้ คิดว่าแค่นั้นก็มากเพียงพอท่ีเขาจะพิจารณาได้แล้ว 
     ด้าน นายกองตรีธนกฤต จิตร อารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะกรรมการเสนอความเห็น
สภานายกพิเศษเพื่อพิจารณาตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการเสนอ
ความเห็นสภานายกพิเศษเพื่อพิจารณาตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 กรณีแพทยสภา
มีมติลงโทษแพทย์ 3 คนที่รักษานายทักษิณ ที่รักษาตัว ชั้น 14 ในรพ.ตำรวจ ได้ประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา และ
เห็นว่า ยังมีเอกสารบางส่วนที่ขาดในขั้นตอนการพิจารณาของแพทยสภาที่กรรมการยังสงสัย และได้ขอให้แพทยสภาส่งเพิ่มเติม
นั้น จนถึงขณะนี้แพทยสภา ยังไม่ได้ส่งมาให้ โดยแจ้งว่าไม่มีเอกสารใดท่ีจะให้เพิ่มเติม  ดังนั้นคณะกรรมการฯ ได้นัดประชุมอีกครัง้
ในวันที่ 26 พ.ค.นี้ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาพิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะสรุปเสนอความเห็นถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.
สาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษ แพทยสภา วันท่ี 27 พ.ค.นี้ หากแพทยสภาไม่ได้ส่งข้อมูลใดๆ มาเพิ่มเติมหลังจากท่ีได้ขอไป 
ก็ไม่เป็นไร เราก็ทำเท่าที่มี แต่สิ่งที่ไม่ส่งมาให้เรามองว่ามันเป็นประโยชน์ แต่แพทยสภาแจ้งว่าส่งให้ครบแล้ว ซึ่งก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริง
คืออะไร ก็ต้องเป็นความเห็นแพทยสภาที่มีเหตุผลใดที่ไม่ให้มา หรือไม่มีตั้งแต่ต้น    อย่างไรก็ตาม ได้นัดประชุมอีกครั้งวันที่ 26 
พ.ค. จะต้องให้แล้วเสร็จเสนอท่านสมศักดิ์ ภายในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ต้องจบแล้ว เพราะมีเวลาแค่ 2-3 วัน ที่ท่านสมศักดิ์ต้องทำ
ความเห็น ทั้งนี้คณะกรรมการทั้ง 10 คนนี้ไม่ได้ สรุปความเห็นหรือมีการโหวตมติว่าเป็นอย่างไร ส่วนจะออกในรูปแบบไหนก็
แล้วแต่ประธานคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการทั้ง 10 คนจะเสนอความเห็นเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคน ส่วนท่ านสมศักดิ์จะคิดเห็น
อย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะเป็นผู้สรุปเอง  

 

เปิดรายชื่อ รพ.เอกชนใหม่ รับรักษาผู้ป่วยบัตรทอง 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ ) 
     -สปสช. ได้เปิดรายชื่อโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่งใหม่ ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการประจำ "รับรักษา
ผู้ป่วยบัตรทอง 2568" เข้าใช้สิทธิได้ทั่วถึงในเขตกรุงเทพฯ ดังนี ้โรงพยาบาลไอเอ็มเอช สีลม (เขตบางรัก), โรงพยาบาลไอเอ็มเอช 
ธนบุรี (เขตราษฎร์บูรณะ), โรงพยาบาลบางนา 1 (เขตบางนา, โรงพยาบาลเดอะซีพลัส ประเวศ (เขตประเวศ) , โรงพยาบาลเพชร
เวช (เขตห้วยขวาง)  พร้อมเช็กวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ได้ ย้ายสิทธิ รายชื่อสถานพยาบาล หน่วยบริการล่าสุด 

 

สสส. - พอช. มอบเกียรติบัตร 28 องค์กรเอกชน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด) 
     - สสส. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคม จัด ‘พิธีมอบเกียรติบัตรร่วมสนับสนุนโครงการตามมาตรการส่งเสริมลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ( BOI-CSR) และ
หารือแนวทางการขยายผลสู่ความยั่งยืน’ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
การผลิตหรือให้บริการของกิจการ สนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม การพัฒนากิจการ
เกษตรที่ยั่งยืน การยกระดับด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข โดยมี 28 บริษัทเอกชน ที่เข้าร่วมขับเคลื่อน
โครงการรวม 232 โครงการ มูลค่ากว่า 970 ล้านบาท ครอบคลุม 5 ภารกิจสำคัญทั่วประเทศ  

 

บอร์ดแพทย์ ประกันสังคม ชุดใหม่ 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus  ) 
     -นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม กล่าวภายหลัง การประชุมคณะกรรมการ
ประกันสังคม(สปส.) ว่า มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแพทย์(บอร์ดแพทย์) ชุดใหม่แล้ว มีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 
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2568 ที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 16 ท่าน ดังนี้ 1.นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล ประธานกรรมการ 2.นพ.ณัฐ ศิริรัตน์บุญขจร  กรรมการ  
3.นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ กรรมการ 4.นพ.ธิติ แสวงธรรม กรรมการ  5.นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ กรรมการ 6.นพ.บรรเทิง พงศ์
สร้อยเพชร กรรมการ  7.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล กรรมการ 8.ศาสตราจารย์เกียรติคุณรณชัย คงสกนธ์ กรรมการ  9.ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย กรรมการ  10.ศาสตราจารย์ พญ. อติพร อิงค์สาธิต  กรรมการ 11.พันเอก อดิสรณ์ ลำเพา
พงศ์ กรรมการ 12.นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ กรรมการ  13.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ กรรมการ  14. นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ 
กรรมการ  15.นายไชยวัฒน์ วรรณโคตร กรรมการ  16. ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม กรรมการและเลขานุการ 
ถ่ายโอน 'รพ.สต.' สู่ 'อบจ.' ต้นแบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ ที่น่ีแนวหน้า เว็บไซต์(แนวหน้า) 
     -อบจ.กาญจนบุรี คณะทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบสุขภาพระดับพื้นที่สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ที่มีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย และสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. เป็นองค์กรหลัก ได้ลงพื้นที่ประชุม
เชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของ อบจ.ที่รับการถ่ายโอน
ภารกิจ รพ.สต. โดยอบจ.กาญจนบุรีรับโอน รพ.สต.ในจังหวัดมาทั้งหมด 143 แห่ง ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องยกระดับระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อชุมชน สร้างให้เป็น "รพ.สต.พรีเมี่ยม" ผ่านโครงการยกระดับคุณภาพระบบบริการ รพ.สต.สู่ความเป็น
เลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และยกระดับการให้บริการให้มีคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการบูรณาการด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และระบบจัดการความปลอดภัย  ทั้งนี้ โครงการ
พัฒนามาตรฐานระบบสุขภาพระดับพื้นที่สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายในการพัฒนานโยบายสู่การปฏิบัติของ อบจ.ที่รับการ
ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. มาอยู่ภายใต้การดูแลของ อบจ.ในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ 
ขอนแก่น หนองบัวลำภู ปราจีนบุรี ระยอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และภูเก็ต 

 

หมอเกษียณต่ออายุราชการ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) 
     - นพ.อำพร เอี่ยมศรี แพทย์เกษียณอายุราชการ แต่ได้รับการต่ออายุราชการจาก สธ.และปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ที่รพ.สต.
บ้านใหม่วังผาปูน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น รพ.สต ในสังกัด สธ. เผยหลังจากเกษียณอายุราชการจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่วาง จ.เชียงใหม่เ มื่อปี 2567 แต่ยังรู้สึกว่าสามารถทำงานดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ต่อ จึงทำเรื่องไปยัง สธ. เพื่อ
ขอให้ต่ออายุราชการ และเลือกประจำ รพ.สต. สังกัด สธ.  ดูแลภารกิจปฐมภูมิครบวงจร ตั้งแต่ตรวจรักษา ยันถึงวางระบบส่งต่อ 
แถมดูแลไปถึงเครือข่าย NPCU ด้วย ช่วยประชาชนในชุมชนมีหมอคอยดูแล ลดภาระงาน รพ.ชุมชน – รพ.ศูนย์  

 

ทม. สะเดาคว้ารางวัลเวทีระดับโลกเครือข่ายเมืองสุขภาพดีจาก (WHO) 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์) 
     - นายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา ได้รับรางวัลเครือข่ายเมือง
สุขภาพดี SEAR (South-East Asia Region-ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ตามโครงการเฮลตี้ซิตี้ NETWORK จาก องค์การ
อนามัยโลก  ( WHO ) ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองสะเดา โดยเทศบาลเมืองสะเดา ได้ให้ความสำคัญใน
เรื่องสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องหลักแบบครบวงจร  ได้มีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่จะสร้างเสริมสขุภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนเทศบาลเมืองสะเดามาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนใน
ทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่พ่ีน้องประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนมาตลอด 4 
ปี เทศบาลเมืองสะเดาตอนนี้มีเงินกองทุนประมาณกว่า 9 ล้านบาท และมีคนสะเดาเข้าร่วมกองทุนกว่า 3 พันคน เป็นกองทุน
สวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนยามเจ็บไข้ได้ป่วย และเสียชีวิต ซึ่งเป็นโครงการที่ WHO หยิบยกขึ้นมาชื่นชมในเวทีระดับโลก           
ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่   กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา 
เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี และเทศบาลตำบลชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี 

 

สถานการณ์สารพิษในแม่น้ำกก 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 
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     - น.ส.เพียรพร ดีเทศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ องค์กรแม่น้ำนานาชาติ International Rivers กล่าวถึง สถานการณ์สาร
ปนเปื้อนในแม่น้ำกก แม่น้ำสาย และแม่น้ำโขง จ.เชียงราย ว่า มีแนวโน้มสารหนูและโลหะหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่าเหมืองแร่
ทองคำ แรร์เอิร์ธ ยังไม่ยุติลง ทำให้การปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่ต้องจับตาจะมีสารแคดเมียมตามมาหรือไม่  แต่ประเด็นที่ต้อง
จับตา การแก้ปัญหาของรัฐบาลไทย ผ่านมา 3 เดือน ยังไม่เห็นรัฐบาลแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ชาวเชียงราย 1.2 ล้านคน ต้อง
เผชิญชะตากรรมกับสิ่งท่ีเขาไม่ได้ก่อ ซึ่งสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแค่ปีท่ี 1-2 ของหายนะ ต่อไปลุ่มน้ำของไทยอาจกลายเป็น
แหล่งมลพิษข้ามพรมแดนท่ีใหญ่ที่สุดในภูมิภาคหากไม่มีการแก้ไขเร่งด่วน 
    ด้าน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชน โดยมุ่งจัดการจุดเริ่มต้นของปัญหาประเด็นการทำเหมืองของประเทศเพื่อนบ้าน  ทั้งนี้ มอบหมายให้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานการจัดการแหล่งที่มาของ
ปัญหา เจรจาหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการหยุดหรือปรับปรุงวิธีการทำเหมือง เพื่อป้องกันการระบายสารปนเปื้อนลงสู่
แหล่งน้ำ ขณะเดียวกัน ก็ให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาความร่วมมือแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อน
เกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำกก  โดยในส่วนของกรมอนามัย ได้ทำการตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และปัสสาวะของประชาชน
ในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ และ จ. เชียงรายในเดือน เม.ย. 2568 ผลการเก็บน้ำประปา ไม่พบการปนเปื้อนสารหนู และตะกั่วไม่เกิน
มาตรฐาน และผลตรวจปัสสาวะไม่เกินมาตรฐาน 
     ขณะที่ ดร.สืบสกุล กิจนุกร อาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ปัญหามลพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกก "ไม่มีอะไรใหม่ ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกปกติ" หลายฝ่ายหวั่นซ้ำ
รอยเหตุการณ์การปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม ปี 2518 กรณี "ลำห้วยคลิตี ้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี" รัฐต้องนำภาษี
ประชาชนมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม   ดังนั้นประเด็นการควบคุมแก้ไขแก้วิกฤตสารพิษปนเปื้อนในลุ่มน้ำ
ข้ามพรมแดน นับเป็นความท้าทายของรัฐบาลไทย ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือระดับ
นานาชาต ิ
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) 
     -ในเวทีการประชุมคณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ณ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ที่
จะเกิดขึ้นในวันที่ 17-20 มิถุนายน 2568 นี้ กรมกิจการชายแดนทหารจะได้บรรจุปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในแม่น้ำกก-แม่น้ำ
สาย เป็นประเด็นหารือด้วย นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ ได้ทำหนังสือจากสถานทูตไทยในเมียนมาและเชิญผู้แทนจาก
สถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาต่อไป  และเพื่อแสดงความห่วงใยต่อสภาพแวดล้อมของแม่น้ำ
กก ทางเครือข่ายภาคประชาชน ขอเชิญชวนร่วมกันแสดงพลังปกป้องสายน้ำด้วยการติดริบบิ้นฟ้า ริบบิ้นเขียว ที่รั้วบ้าน หน้าบ้าน 
กระจกรถ กระจกมอเตอร์ไซค์ 
     ด้าน สสจ.เชียงราย สื่อสารความรู้เรื่องการทำความสะอาดพืชผักผลไม้และวัตถุดิบที่นำ มาประกอบอาหารให้ปลอดภัยจาก
สารหนู 
บุหร่ีไฟฟ้า 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
     - นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นอภ.พนมสารคาม ลงนาม MOU ความร่วมมือควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า) 
ร่วมกับ นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์ สสอ.พนมสารคาม พ.ต.อ.พิสิษฐ์ธัช นาคชัยวัฒนา ผกก.สภ.พนมสารคาม และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
บูรณาการประสานความร่วมมือในการควบคุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ป้องกันและลดปัญหาที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย อีกท้ังป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน. 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์) 
     -สสส. ผนึกภาคี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมศักยภาพ อปท. และเครือข่ายทั่วประเทศ รับมือปัญหาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าใน
พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด พบ 4 โรคร้ายในผู้ป่วยบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง หัวใจขาด
เลือด และหอบหืด เบื้องต้นปี 67 เสียค่ารักษาระยะยาวกว่า 306 ล้านบาท 

 

หญิงโปรยให้อาหารนกพิราบ  
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน กรมประชาสัมพันธ์, linetoday) 
     - ที่หมู่บ้านรุ่งเรือง 5 เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้าน
สภาวะโลกร้อน นำพนักงานสำนักบังคับคดีปกครองและคู่กรณี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสถานท่ีพิพาท กรณีหญิงวัย 77 ปี ยังคงโปรยให้
อาหารนกพิราบและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้าน จนมีนกพิราบแห่มาอาศัยจำนวนมาก หลังจากที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเกี่ยวกับ
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 68 
    อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 68 และเทศบาลก็อ้างว่าได้แจ้งความ
และออกคำสั่งตามกฎหมายไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2566 แต่หญิงรายดังกล่าวก็ยังคงโปรยให้อาหารนกพิราบตามปกติ โดยยังคงสั่งซื้อ
อาหารสัตว์สำเร็จรูปมาสำรองไว้เป็นกระสอบ และแต่ละวันจะนำหัวอาหารเม็ดไปวางบริเวณรั้วกำแพงบ้านข้างเคียง เพื่อให้
อาหารนกพิราบและแมว  ชี้ให้เห็นว่าเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ไม่ได้เอาจริงเอาจังต่อการบังคับใช้มาตรการตามคำสั่งของศาล
เมื่อ 2 เม.ย.68 และตามมาตรา 74 แห่ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แต่อย่างใด หลังจากวันนี้แล้ว สมาคมต่อต้านสภาวะ
โลกร้อน ในฐานะผู้ฟ้องคดีและเป็นผู้รับมอบอำนาจจากชาวบ้านใน ม.รุ่งเรือง 5 จะนำความพร้อมพยานหลักฐานไปรายงานให้
ศาลทราบถึงการละเลยต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ศาลได้พิจารณาและออกมาตรการเชิงการลงโทษต่อผู้ที่ฝ่า
ฝืนคำสั่งของศาลต่อไป 
ชู 'ม.แม่โจ้' พ้ืนที่ต้นแบบควบคุมวินัยจราจร 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ คอลัมน์ กลางกระแส)  เว็บไซต์ (โลกวันนี้)  
     -นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า ร่วมกับองค์การอนามัย
โลก สนับสนุนการดำเนินงานโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดูแลนิสิต นักศึกษา 
และบุคลากรในสถาบันให้เกิดความปลอดภัย เป็นไปตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570 ตั้งเป้าหมายลด
การเสียชีวิตให้เหลือไม่เกิน 12 คนต่อแสนประชากร ภายในปี 2570 โดยมีมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
       ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ คือ มีการนำนโยบายระดับ
จังหวัดสู่การปฏิบัติจริง โดยทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100% หลังจังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้เป็นวาระจงัหวัด
เมื่อปี 2564  มีการสำรวจ และแก้ไขจุดเสี่ยง และมีมาตรการควบคุมความเร็วในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้อัตราการสวมหมวกนิรภัย
ของนักศึกษาและบุคลากรจากช่วงโควิดอยู่ที่ 60-70% ปัจจุบันเพิ่มเป็น 96.4% อุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัยลดลงจาก
รอบปีท่ีผ่านมาพบสะสม 31 ครั้ง เหลือเพียง 1-3 ครั้งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา และลดลงเป็น 0 ในช่วงเดือนเมษายน 

 

เตือน ยาดมผสม "โกฐสอ" อันตรายหากใช้ผิดวิธ ี
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ) 
     -ดร.พท.คณิศร์ณิชา ชาญภา ผู้อำนวยการ DPU คลินิกการแพทย์แผนไทย และรองคณบดีวิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ให้ข้อมูลกรณีผลิตภัณฑ์ยาดมที่มีส่วนผสมของ "โกฐสอ" สมุนไพรไทยท่ีถูกนำมาใช้ในตำรับยา
แผนโบราณ ซึ่งกำลังตกเป็นประเด็นในสังคมถึงความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมาย หลังมีรายงานว่ามีการนำไป
จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ทั้งนี้  "โกฐสอ" หรือที่รู้จักในชื่อจีนว่า "แป๊ะลี้" มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Angelica dahurica 
เป็นพืชสมุนไพรในวงศ์ผักชี (APIACEAE) ใช้ส่วนหัวและรากเป็นยาในตำรับแผนไทยมาแต่โบราณ โดยมีสรรพคุณในการแก้ไอ 
หอบหืด ขับเสมหะ ขับลมในกระเพาะอาหาร บำรุงหัวใจ และแก้อาการสะอึก มีรสสุขุม กลิ่นหอม และสามารถนำไปสกัดเป็น
น้ำมันหอมระเหยใช้ในศาสตร์สุคนธบำบัด โดย "โกฐสอ" เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ปรากฏอยู่ในตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 
24 ขนาน ที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 โดยต้องใช้ตามขนาดและปริมาณที่กำหนดอย่างชัดเจน   แต่จาก
งานวิจัยพบว่า หากใช้ในปริมาณมากเกินไป หรือใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจส่งผลข้างเคียง เช่น ความดันโลหิตสูง อาเจียน หรือ
เป็นอัมพาตได้ ดังนั้นผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโกฐสอ ได้แก่ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และผู้ที่มีความดันโลหิตสูง    
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      ส่วนกรณีที่เป็นข่าว คือมีผู้ประกอบการว่าจ้างให้โรงงานผลิตยาดมโดยอ้างว่าจะส่งออกต่างประเทศ และมีการปรับสูตรโดย
เพิ่มโกฐสอเข้าไป แม้ต้นฉบับจะมีเลขทะเบียน อย. อย่างถูกต้อง แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับถูกนำออกมาจำหน่ายภายในประเทศ 
ผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือเป็นยาเถื่อน และ ผิดกฎหมายอาหารและยา หากผู้ว่าจ้างเป็นแพทย์แผนไทย ยัง
อาจเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ และต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา   เตือนผู้บริโภค ควรระมัดระวังในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยตรวจสอบว่ามีเลขทะเบียน อย. อย่างถูกต้องหรือไม่ ผลิตโดยสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ 
และไม่ควรหลงเชื ่อคำโฆษณาที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ขณะเดียวกันภาครัฐควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่วางขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างแพร่หลาย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายที่อาจเกิดจากการใชย้า
เถื่อนหรือยาไม่ได้มาตรฐาน  
แก้ไขปัญหาถนนหน้า รพ.สูงเม่น 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews ) 
     -จากกรณีถนนหน้า รพ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระเป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาลำบากและมีชาวบ้านแจ้งไปยัง 
นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ส.ส.แพร่ เขต 1 พรรคเพื่อไทย ปธ.กมธ.การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฏรติดตามการแก้ปัญหาดังกล่าวให้
โดย นพ.ทศพร ได้ประสานงาน ไปยัง อบต.พระหลวง และอบจ.แพร่ ได้รับการชี้แจงว่า ถนนดังกล่าว อยู่ในเขตของทางรถไฟ ทำ
ให้ท้องถิ่นยังไม่สามารถเข้าไปจัดการอะไรได้ ในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัทเนาวรัตน์ 
ได้ทำลาดยางเส้นทางดังกล่าว เป็นการช่ัวคราวไปก่อน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  

 

โรงเรียนผู้สูงอายุ'หนองปลิง' 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)  เว็บไซต์(มติชน) 
     -อบต.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการเสริมสร้าง
สุขภาพจิต ซึ่งเป็นแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ครอบคลุมครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ 
และปัญญา 

 

'ดอยคำ'คว้ารางวัลต้นแบบสถานประกอบกิจการส่งเสริมสุขภาพ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสตทูเดย์) 
     -บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดยนางสาวบุญญดา อู่ไพบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยคนดอยคำ 
เข ้าร ่วมงาน Healthy Worker Stronger Nation Thailand Excellence Awards 2025 (HWSN Thailand Award 2025) 
พร้อมรับโล่เกียรติคุณรางวัลต้นแบบสถานประกอบกิจการส่งเสริมสุขภาพและองค์กรสุขภาวะ ประจำปี 2568 ระดับดีเด่น มอบ
ให้แก่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปท่ี 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ จากนพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย  
    รางวัลต้นแบบสถานประกอบกิจการส่งเสริมสุขภาพและองค์กรสุขภาวะ ประจำปี 2568 จัดโดยกรมอนามั ย มีวัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานประกอบกิจการ และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางกรมอนามัยคัดเลือกสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 68 แห่ง ท่ัวประเทศไทย  

 

เด็กชาย ป่วยโรคอ้วน หนัก 150 กก. เสียชีวิตแล้ว 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยนิวส์, ) 
     -เพจท่านเปา  เผยว่า ขอแสดงความเสียใจ น้องภูมิ อายุ 11 ขวบ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม น้ำหนักตัว 150 กก. เป็น
เด็กออทิสติกและโรคอ้วน  ที่ ตา-ยายเคยขอความช่วยเหลือ หลังน้องป่วย "กินดินเป็นอาหาร และกินขนมจีนวันละ 3 โล" พอ
ไม่ได้กิน ร้องโวยวาย ล่าสุดน้องเสียชีวิตแล้ว 

 

เด็ก ม.1 แทงเพ่ือนร่วมชั้นดับคาโรงอาหาร 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3, ) 
     -ร.ต.อ.สมคิด ศรอาจ รอง สว. (สอบสวน) สภ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย รอง ผกก.สส.สภ.พิบูลมังสาหาร 
และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน พา เด็กชาย อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
อุบลราชธานี ที่ก่อเหตุใช้มีดแทงเพื่อนนักเรียนชั้น ม.1 เสียชีวิต ไปทำแผนประกอบคำรับสารภ าพที่บริเวณห้องอาหารของ
โรงเรียน   
     ขณะที่ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรยีน
มัธยมประจำตำบล เพิ่งเปิดเทอมได้ ประมาณ 5 วัน ซึ่งคู่กรณีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เคยมีเหตุทะเลาะวิวาทกันมาก่อน 
ส่วนกรณีของอาวุธนั้น ในวันเกิดเหตุทางโรงเรียนไม่ได้มีการตรวจค้นกระเป๋าจึงทำให้มีอาวุธถูกพกเข้ามาในสถานศึกษา ซึ่ งก็ถือ
เป็นความหละหลวมที่ทางสถานศึกษาละเลย เพราะทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับมาตรการเรื่องความปลอดภัยโดยจะต้อง
ตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเสมอ โดยเฉพาะช่วงเวลาพักกลางวันที่เด็กจะมาอยู่รวมตัวกันจำนวนมาก 

 


